

ชื่อเรื่อง	: ความยุติธรรมจากหนังสือมีค่า บทที่ 6:8
ผู้จัดทำ	: เทวินทร์ สมจิตร
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	: ดร.แมน พงศ์อุดม
วันที่อนุมัติผลงาน	: 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 57 หน้า
คำสำคัญ	: ยุติธรรม

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “ความยุติธรรม จากหนังสือมีค่า บทที่ 6:8 “ โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 4 บทด้วยกัน คือ

บทที่ 1 บทนำ เป็นการศึกษเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสำคัญ แรงจูงใจในการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา โดยผู้เขียนได้นำเสนอปัญหาในการศึกษา ความยุติธรรม เพราะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันมีความเข้าใจ และการกระทำที่ไม่ยุติธรรมอย่างกว้างขวาง และขณะเดียวกันต่างก็แสวงหาความยุติธรรมตามที่ตนเอง กลุ่มของตนเองเข้าใจ ทั้งนี้ผู้เขียนได้มุ่งศึกษาความยุติธรรมในดัวบทจากพระธรรมมีค่า

บทที่ 2 เป็นการศึกษาความหมายของคำว่า ความยุติธรรมในความเข้าใจทั่วไป ความหมายในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ หัวใจของเรื่อง คือ

1) พระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรม ซึ่งเป็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้า

พระเจ้าทรงกำหนดกฎของพระองค์ให้มนุษย์ปฏิบัติ เพื่อความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า แต่มนุษย์ได้ล้มลง และต้องรับโทษ คือความตาย เป็นการพิพากษาอย่างยุติธรรมของพระเจ้า และมนุษย์ไม่สามารถที่จะพ้นจากโทษนี้ได้ด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ในพันธสัญญาเดิมจึงให้ทางออกด้วยการใช้สัตว์เป็นเครื่องถวายบูชา เป็นการตายและชำระบาปแทนมนุษย์ แต่ความบาป และโทษยังคงอยู่ในมนุษย์

สำหรับพันธสัญญาใหม่ โดยพระคริสต์ พระองค์ได้ทรงทำหน้าที่เป็นผู้ถวายเครื่องบูชา ขณะเดียวกันทรงใช้ชีวิต และโลหิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนมนุษย์ เป็นการรับโทษของความยุติธรรมแทนมนุษย์ ทำให้ความบาปนั้นหมดสิ้นไป มนุษย์จึงได้รับอิสระ เป็นคนชอบธรรม และรับความรอดจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ มนุษย์จะรับความชอบธรรมด้วยความเชื่อวางใจในพระคริสต์เท่านั้น

## 2) พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์กระทำความยุติธรรม

ในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาป มนุษย์ได้มีการกระทำในสิ่งที่ปราศจากความยุติธรรม สิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีการโกง โกง กัดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์ที่เป็นพระฉายาของพระองค์ได้กลับใจจากสิ่งเหล่านี้ แล้วหันมากระทำความยุติธรรมอย่างจริงจัง

บทที่ 3 เป็นการศึกษาระวัติ จุดประสงค์ เวลาที่เขียน และคำสำคัญในพระธรรมมีคาห์ พบว่า สังคมอิสราเอลเต็มไปด้วยการคดโกง การรับสินบน การมูสา การกดขี่ข่มเหงคนด้อยโอกาส คนจน หญิงม่าย เด็กกำพร้า คนต่างด้าว รวมถึงการอวยุติธรรมทั้งหลาย และอรรถาธิบายด้วยบทพระธรรมมีคาห์บทที่ 6:8 ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์กระทำ ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด หรือการเสนอเพียงหลักการเท่านั้น ทั้งนี้ เริ่มต้นจากให้กระทำความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมอิสราเอลในเวลานั้น เพราะหากอิสราเอลไม่กระทำความยุติธรรม จะไม่สามารถมีชีวิตแห่งความรักสัจกรุณา และชีวิตที่ถ่อมใจกับพระเจ้า ตามคำเรียกร้องอันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าได้เลย

บทที่ 4 บทสรุป และข้อเสนอนี้ ดังนี้ 1) สังคมอิสราเอลมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นมากมาย ผู้เผยพระวจนะมีคาห์ได้ทำหน้าที่ตักเตือนอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาให้หันกลับมาหาพระเจ้า 2) ความยุติธรรมมีสองลักษณะ คือ ความยุติธรรมของพระเจ้า และความยุติธรรมที่พระเจ้าต้องการให้มี และกระทำระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง 3) ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความชอบธรรมของมนุษย์ และมนุษย์จะได้รับความชอบธรรมด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าเท่านั้น 4) ความยุติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตส่วนตัว และชีวิตในสังคม 5) พระคริสต์เป็นความยุติธรรม พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกเพื่อรับการพิพากษา ช่วยมนุษย์พ้นการพิพากษาที่ยุติธรรมนี้ และเข้าสู่ความชอบธรรม 6) คริสตจักรจะมีส่วนร่วมในการสร้างความยุติธรรมในสังคมได้อย่างไร ให้สอดคล้องตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า คริสตจักรสามารถที่จะยอมรับโทษแห่งความผิดแทนคนอื่น ๆ ที่ยังมีความบาปในชีวิต และต้องถูกลงโทษตามการ

พิพากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้า เพื่อให้คนเหล่านั้นได้เข้าสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้

7) คริสตจักรในประเทศไทยจะต่อสู้ เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมในสังคม และจะเป็นผู้ส่งเสียงแทนคนจน คนด้อยโอกาส หญิงม่าย เด็กกำพร้าในสังคม และคริสตจักรจะต้องศึกษาเรียนรู้ และนำพระวาทะของพระเจ้าเรื่องความยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

PAYAP UNIVERSITY